



# ĐA HIỆU

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN  
TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM

*Mừng Xuân  
Mậu Tuất, 2018*

**112**



M  
Ậ  
U  
T  
U  
ẤT

2  
0  
1  
8

## **TẬP SAN ĐA HIỆU KÍNH CHÚC**

*Các Niên Trưởng, các sĩ quan Quân Sự Vụ, Văn  
Hóa Vụ, các phu nhân, các anh chị thuộc đại gia  
đình CSVSQ, các anh chị Thanh Thiếu Niên Đa  
Hiệu, các Độc Giả, và Thân Hữu*

**MỘT NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý**

## **QUAN NIỆM VÀ QUY ĐỊNH CỦA ĐA HIỆU**

\* \* \*

### **A. QUAN NIỆM:**

Đa Hiệu là cơ quan ngôn luận của Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan TVBQGVN, là gạch nối giữa các cựu SVSQ, giữa các Hội Võ Bị địa phương, giữa thế hệ đi trước cha anh và những thế hệ kế thừa, đại diện là các Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, trên toàn thế giới. Đa Hiệu cũng là nơi để mọi người cùng chiến tuyến chia sẻ quan điểm, lập trường chống cộng đến các chiến hữu, thân hữu, các độc giả cùng chung lý tưởng.

### **B. QUY ĐỊNH:**

Để thực hiện được mục tiêu kể trên, chúng tôi mong mỗi sẽ nhận được bài vở theo nhiều thể loại, như các bút ký, chiến trường xưa, nhất là liên quan đến Võ Bị. Khi chọn đăng, chúng tôi sẽ theo một số quy định cụ thể, như sau:

1. Không nhận những bài viết có nội dung tuyên truyền, cổ vũ cho chế độ và chủ thuyết cộng sản, đặc biệt là cộng sản VN

2. Không nhận các bài viết có nội dung đả kích hay bôi nhọ cá nhân trong hay ngoài tập thể Võ Bị, trừ lý do rất đặc biệt. Những bài này cần chính xác và có tài liệu dẫn chứng.

3. Xin ghi rõ bút hiệu, tên thật, địa chỉ email, số phone,... để toà soạn khi cần có thể liên lạc.

4. Khi gửi các sáng tác cho toà soạn, có thể đính kèm qua email, qua bu rư ời ệ n, hoặc qua CD. Có thể dùng các nhu liệu tiếng Việt như: VNI, VPS, hay các nhu liệu dùng Unicode. Có thể đánh máy không dấu, hoặc viết tay.

5. Ban Biên Tập xin được phép cắt bỏ hay sửa chữa các bài viết, miễn không làm thay đổi nội dung.

6. Ban Biên Tập sẽ quyết định chọn đăng hay không những bài đã đăng ở báo khác, hay trên trang web.

**TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TVBQGVN ĐA HIỆU  
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TỔNG HỘI CSVSQ TVBQGVN**



**TỔNG HỘI TRƯỞNG, KIÊM CHỦ NHIỆM:**

**CSVSQ TSU A CẦU, K29**

**Email: jamesctsu@gmail.com**

**\* \* \***

**CHỦ BÚT:**

**CSVSQ ĐỖ MẠNH TRƯỜNG, K23**

**TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ, KIÊM THỦ QUỸ:**

**CSVSQ TRẦN TRÍ QUỐC, K27**

**tran27147@yahoo.com**

**\* \* \***

**PHÁT HÀNH:**

**Hội CSVSQ TVBQGVN Nam California, Hoa Kỳ.  
Hội Trưởng: CSVSQ NGUYỄN PHƯỚC ÁI ĐỈNH, K26**

**\* \* \***

**ĐỊA CHỈ TÒA SOẠN:**

**DA HIEU MAGAZINE**

**P.O. Box 8628**

**FOUNTAIN VALLEY, CA 92728**

**E-mail Tòa Soạn Đa Hiệu: dahieu2016@gmail.com**

**\* \* \***

**WEBSITE CỦA TỔNG HỘI CSVSQ TVBQGVN**

**<http://tvbqgvn.org>**

**Group của Võ Bị Việt Nam:**

**vobivietnam@yahoogroups.com**

# Mục Lục

STT	Đề Tựa	Tác Giả	Trang
1	Phản đàu		1
2	Thư Tổng Hội	Tsu A Cầu	6
3	Tâm Tình của TBTC/ XXI	Phạm Văn Thuận	8
4	Thơ Gửi Đồi 1515	Vũ Thế Khanh	12
5	Thầy Cui	Võ Ý	13
6	Những Mùa Xuân Đã Qua	Tường Thúy	24
7	Long Tân	Huỳnh Minh	38
8	Thơ Cali Nỗi Nhớ	Sao Linh	47
9	Nhân Quyền Cho Việt Nam	Nguyễn Quốc Đống	48
10	Quan Hệ giữa Cambodge và VNCH	Đặng Kim Thu	58
11	Thơ Đà Lạt Mùa giáng Sinh	Đặng Đức Ý	74
12	Một Thời Để Nhớ	Song Vũ	75
13	Sài Gòn, 30 Tháng Tư	Trần Văn Hiễn	96
14	Tôi Xin Tạ Ôn Người	Trần Kim Bảng	106
15	Thơ Nhớ Người Đi	Nguyễn Cát Minh Nguyệt	116
16	Lời Cảm Ôn Muộn Màng	Christina Cao	117
17	Sư Đoàn 3 Bộ Binh	Đặng Đình Liêu	127
18	70 Năm Thành Lập TVBQGVN		135
19	Tiểu Sử Cố Thiệu Tướng	Nguyễn Văn Kiềm	139
20	Thơ Xuân Sang	Hữu Hiễn	141
21	Mậu Thân Huru Chiến	Vương Mộng Long	142
22	Cảm Nghĩ Về Một Lần Tiếp Đón	Đặng Bích Phương	171
23	Chim Trời Bạt Gió	Vi Vân	175
24	Thơ Một Thời Để Nhớ	Lê Kim Nga	191
25	Mùa Hè Đỏ Lửa	Tổ Quyên	192
26	Những Con Tuấn Mã Võ Bị	Phạm Văn Hòa	227
27	Thơ Hai Người Lính	Nguyễn Minh Thanh	236
28	“Vui Sau Cái Vui...”	Tô Văn Cấp	239
29	Tình Mãi Không Quên!	Lê Văn Điền	248



30	Thơ Mai Tôì Vê	Nguyễn Đông Giang	254
31	Lời Chia Tay Muộn	Trần Châu Giang	255
32	Tùy	Ấu Tím	260
33	Thơ TTNDH	Phạm Kim Khôi	265
34	Trận Bình Giã, 1964	Trần Ngọc Toàn	266
35	Tôi và... Thông Dịch Viên	Hạ Bá Chung	271
36	Dòng Máu Lạc Hồng	Minh Nguyệt	282
37	Qua Lăng Kính Ấy	Nguyễn M.	287
38	Hạ Sát Trung Tá Võ Vàng	Phạm Văn Hồng	300
39	Thơ Xuân Này Nhớ Nhà	Lê Anh	314
40	“Bản Thánh Ca Alpha Đỏ”	Quốc Nam	315
41	Thông Báo Học Bổng	TTNDH	316
42	Tổng Kết Quỹ Yểm Trợ	TTNDH	319
43	Cây Mùa Xuân 2018	Hoàng Như Cầu	321
44	Yểm Trợ Đại Hội XXI	Trần Trí Quốc	324
45	Báo Cáo Tài Chánh	Trần Trí Quốc	327
46	Thư Tín	Đỗ Mạnh Trường	334
47	Chia Buồn		338

## ĐA HIỆU SỐ 112

Phát Hành Cuối Tháng Giêng, 2018

### KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM

Tập San Đa Hiệu phát hành định kỳ, mỗi năm 3 số, vào các tháng 1, 5, 9. Đa Hiệu số 112 đã phát hành vào cuối tháng Giêng, 2018.

Đa Hiệu số 113 sẽ phát hành vào tháng 5, 2018. Rất mong quý cộng tác viên đóng góp bài vở cho Đa Hiệu số 113 trước ngày 1 tháng 4 năm 2018.



# LÁ THƯ TỔNG HỘI

Huntington Beach, ngày 1 tháng 1 năm 2018

- Thưa các NT, quý vị sĩ quan Văn Hoá Vụ và Quân Sự Vụ, quý phu nhân, cùng toàn thể CSVSQ,
- Các anh chị thuộc Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu,
- Quý chiến hữu, độc giả, và thân hữu,

1. Khởi thủy, Trường Sĩ Quan Việt Nam được thành lập tại Huế năm 1948. Năm 1950 trường di chuyển về Đà Lạt và đổi danh xưng thành Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt. Sau này, Trường được đổi tên thành TVBQGVN vào năm 1959. Trải qua nhiều thời kỳ phát triển cho đến ngày mất Miền Nam Việt Nam, 1975, Trường đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, trở thành một quân trường nổi tiếng trong vùng Đông Nam Á. Trong gần 27 năm, TVBQGVN đã đào tạo được hơn 6,000 sĩ quan hiện dịch phục vụ trên khắp mọi miền đất nước.

Nhân dịp Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập Trường, thay mặt toàn thể Cựu Sinh Viên Sĩ Quan, chúng tôi xin cảm ơn quý vị sĩ quan Quân Sự Vụ, Văn Hóa Vụ, và Cán Bộ đã trách nhiệm lo lắng, huấn luyện các khoá SVSQ suốt thời gian thụ huấn, cho đến ngày họ mãn khoá. Đó là ngày “những đứa con yêu của Tổ Quốc” được tung đi bốn phương trời, phục vụ và chiến đấu khắp 4 vùng Chiến Thuật. Miệt mài trôi theo cuộc chiến, một số đã trở thành những cấp lãnh đạo cao cấp của quốc gia, những con đại bàng trên chiến địa, những đơn vị trưởng gương mẫu, từ thấp nhất đến cao nhất. Họ đã mang lại hào quang, vinh dự, và cả những huyền thoại chiến đấu cho Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam nói riêng và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung.

2. Dù thời gian đã thấm thoát qua đi, nhưng trong sâu thẳm mỗi CSVSQ vẫn luôn mong mỗi một ngày được gặp lại bạn bè để được cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trên đồi 1515, tìm lại

ký ức tuổi thanh niên hiên ngang, hào hùng với những ước mơ, hoài bão của người trai thời loạn. Trường đã là một ngôi nhà, một đại gia đình, không có khoảng cách về lứa tuổi, địa lý, thời gian, và cả không gian. Năm nay, một lần nữa **Đại Hội XXI CSVSQ/ TVBQGVN lại được tổ chức tại Nam California, Hoa Kỳ vào 3 ngày 22 đến 24 tháng 6 năm 2018**. Rất mong sẽ đón tiếp các NT, các CSVSQ, các phu nhân, Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu cùng gia đình về tham dự đại hội.

3. Theo luật tuần hoàn của tạo hóa, Tết Mậu Tuất lại một lần nữa về với mọi người, mọi gia đình. Trong không khí rộn ràng của những ngày Xuân sắp đến, chúng tôi kính chúc quý độc gia và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, và nhiều may mắn.

Trân trọng,

TM. Ban Chấp Hành Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN,  
THT kiêm Chủ Nhiệm Tập San Đa Hiệu

A red circular official seal of the CSVSQ/ TVBQGVN General Council. The seal features a central emblem of a dragon or mythical creature. The text around the border includes "TRƯỜNG HOA QUỐC" at the top, "TỔNG HỘI" in the center, and "CSVSQ - TVBQGVN" at the bottom. A black ink signature is written over the seal.

CSVSQ Tsu A Cầu, K29



**TỔNG HỘI CSVSQ TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM**  
**BAN CHẤP HÀNH TỔNG HỘI**

15292 Knollwood Cir., Huntington Beach, CA 92647, US  
Phone: 714-261-5289 &Email: jamesstu@gmail.com

## **VĂN THƯ**

Số: 012/BCH/TH/2016-18

*Trích yếu: V/v bổ nhiệm thành phần nhân sự BCH/TH nhiệm kỳ 2016-2018*

*Tham chiếu: Nội Quy TH/CSVSQ/TVBQG VN*

*Quyết định Đại Hội Đồng Kỳ Thứ XX ngày 26 tháng 6 năm 2016*

Tổng Hội Trường Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam quyết định bổ nhiệm và thông báo thành phần nhân sự vào Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2018 như sau:

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội XXI: CSVSQ Phạm Văn Thuận, K18

Văn thư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Orange County, ngày 04 tháng 11 năm 2017

Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29

Tổng Hội Trường

### **NOI NHẬN:**

- CSVSQ liên hệ “*để đảm nhận phần vụ trách nhiệm*”

### **ĐỒNG KÍNH GỬI:**

- Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát “*để kính tường*”

- Các BCH Liên Hội, Hội CSVSQ,

- Các BDD Khoá CSVSQ,

- Các Đoàn PNLV,

- Tổng Đoàn TTNDH

“*để thông báo*”

- Hệ Thống Truyền Thông Tổng Hội “*để phổ biến*”

# TÂM TÌNH HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI XXI

Ngày 12 tháng 12 năm 2017

Kính thưa quý niên trưởng, các bạn cựu SVSQ, quý chị, cùng các cháu TTNDH.

Tôi, cựu SVSQ Phạm Văn Thuận khoá 18, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội XXI/ CSVSQ/ TVBQGVN, xin được gửi đến quý vị đôi chút tâm tình **HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI VĨ BỊ XXI**.

**N**gay khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã thấy khó khăn trước mắt là tình trạng anh em chúng ta kẻ đứng trong hàng người ở ngoài hàng, nhìn nhiều hướng khác nhau, tuy cùng chung ước muốn xây dựng một Tổng Hội vững mạnh. Chúng tôi thấy dù ở phía nào, mọi người đều có nhiệt tâm thiện chí, chỉ tiếc chưa tạo được cơ hội ngồi lại với nhau cùng góp sức hoàn thành mục đích chung.

Chỉ còn 7 tháng nữa là hết nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành đương nhiệm, một nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu. Thế nhưng chúng ta đã chuẩn bị được gì cho tương lai? Chúng tôi luôn gắng tự nhủ không ai trong chúng ta là hoàn hảo, cho nên nếu cứ nhìn vào khuyết điểm của nhau, cứ bàn về cái sai sót của nhau thì đến bao giờ mới mong có được một Tổng Hội như ý.

Thưa quý niên trưởng, thưa các bạn.

Chúng ta đã từng hãnh diện được đứng trong đội ngũ SVSQ Trường VBQGVN, nơi chúng ta được rèn luyện nề nếp sinh hoạt có tôn ti trật tự kỷ luật, từ đó phát khởi tinh thần tự nguyện tôn trọng **DANH DỰ-TRÁCH NHIỆM** và lòng yêu quý trân trọng **TÌNH TỰ VĨ BỊ**. Thế rồi, ngôi trường của chúng ta cũng đành tan theo vận nước, nhưng chúng ta vẫn còn Tổng Hội là nơi anh em CSVSQ tìm về tụ hội, quây quần

nương tựa nhau cùng hun đúc lý tưởng Quốc Gia và giữ vững lập trường chống tà quyền CS bán nước, hại dân. Thời gian gần đây, chúng ta không khỏi buồn lòng chứng kiến cảnh anh em một nhà nhìn nhau xa lạ. Chúng ta cần dẹp bỏ thiên kiến để giữ vững ngôi nhà chung, tránh cảnh tan đàn xẻ nghé.

Với mục đích duy trì truyền thống sinh hoạt tốt đẹp của các CSVSQ/ TVBQGVN, chúng tôi xin được làm nhiệm vụ người lính kèn thổi lên nhạc hiệu Tập Hợp để mọi người chúng ta cùng vào hàng. Quân số chúng ta ngày một ít đi mà không được bổ sung, nhưng còn bao nhiêu người chúng ta cũng quyết đứng chung thành một khối bèn chặt, để vẫn còn là chỗ dựa cho thế hệ đàn em, hậu duệ mạnh dạn tiến bước nối gót cha anh thực hiện sứ mạng chống Cộng cứu dân, giúp nước.

Trong việc chuẩn bị cho Đại Hội XXI, có một điều xin được nhấn mạnh. Đó là chúng tôi ước mong các khoá, các hội, các vùng sớm vận động tìm người ứng cử vào Ban Chấp Hành Tổng Hội (THT, HĐTV và GS), càng nhiều ứng viên càng tốt để cho việc bầu chọn, tránh được việc đề cử người không sẵn sàng rồi phải miễn cưỡng chấp nhận vì bị ép buộc như đã từng xảy ra.

Kính thưa quý niên trưởng, các bạn cựu SVSQ, quý chị, cùng các cháu TTNDH,

Chúng tôi mạn phép ngỏ bày đôi dòng tâm tình của người lính thổi kèn hiệu Tập Hợp, mong không làm phật lòng anh em. Ước ao được chào đón quý vị về tham dự **ĐHVB XXI tổ chức tại thành phố Westminster và Anaheim, Orange County, California, Hoa Kỳ vào các ngày 22, 23, và 24 tháng 6 năm 2018.**

Chúng tôi cũng tha thiết hy vọng được mọi người tiếp tay yểm trợ vật chất và tinh thần, hợp tác quảng bá cổ động giúp cho Ban Tổ Chức. Cùng nhau, chúng ta chung lòng góp sức cho Đại Hội được thành công tốt đẹp để xây dựng một TỔNG HỘI DUY NHẤT, có đủ thực lực và uy tín để khôi phục và

duy trì truyền thống sinh hoạt **Đoàn Kết Vững Mạnh, Tương Thân Tương Kính**, gìn giữ tâm niệm **Danh Dự, Trách Nhiệm**, và **Tình Tự Vô Bị**.

Trân trọng

Phạm Văn Thuận, Khoa 18  
Trưởng Ban Tổ Chức



**“Ta bỏ lại đời sinh viên mộng mị,  
Nhìn đỉnh Lâm Viên nghiêng bóng quân trường.  
Alpha ơi! Màu Đỏ đẹp vô cùng,  
Chiều doanh trại nhớ về em bất tận” (12-1965)**

*Thi Sĩ Quốc Nam, Khóa 22*

# Gửi Đồi 1515

Vũ Thế Khanh, K20

*có một nỗi nhớ  
không bao giờ quên  
có một niềm yêu  
không bao giờ dứt  
có một ngọn đồi  
hằn sâu ký ức*

luôn nung cháy bỏng ước mơ tôi  
tôi luôn thực hiện  
những khát vọng đầu đời  
những khát vọng...



*mà Hoa Kỳ đã đơm hoa theo năm tháng!  
những gì ở dĩ vãng  
vẫn thặng hoa  
máu vẫn âm trong tim  
mình Làm Thay Cho MÌNH, anh em nhà cũ  
nỗi niềm  
những đứa con Không Bao Giờ NGỨ  
của đồi 1515.*

nay trăng Không Khuyết  
Ý CHÍ ĐẦY, trăng có mất đâu?  
và lửa sáng suốt đêm thâu  
đêm lạnh sẽ qua mau như ảo giác  
kỷ niệm chúng mình luôn đây ắp  
hời Anh Em!...